

# รพท.สนองชนคลัง ลด'คบ.'ฮวบ5.5%

**12.5เหลือ7%-ส่งซิมบงก์  
กสิกรขาบรับหันคอกเบ็ญกั1%  
ออมทรัพย์มีแรวูบถึง3.5%**

แบงก์ชาติขานรับ'ธารินทร์'ทันควัน ส่งสัญญาณบีแบงก์ลดคอกเบ็ญอีกรอบ ประกาศลดดีสเคาน์เรตรวดเด็ว 5.5% จาก 12.50% เหลือ 7% เร่งมาตรการกระตุ้นลึนเช็อในประเทศชดเชย 'กสิกรฯ-ธสน.'ขานรับค่อ เตรียมลดคอกกัอีก 0.5-1% แต่กคคอกฝากอีก 1% ออมทรัพย์มีแรวูบเหลือ 3.5% (อ่านหน้า 18)

# รพท.

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นางทัศนีย์ รัชตโพธิ์ ผู้อำนวยการธนาคาร ธปท. แถลงว่า ธปท. ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินในกรณีแหล่งกู้ยืมเงินรายสุดท้าย(คิสิกาน์เรด) จาก 12.50% เป็น 7% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นให้สถาบันการเงินลดอัตราดอกเบี้ย และกระตุ้นการขยายสินเชื่อและลดภาระของผู้ประกอบการ

"การปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ ธปท. ส่งให้ตลาดรับทราบว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ที่ระดับใดที่ผ่านมา ธปท. พยายามดำเนินมาตรการให้ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดลงมาโดยตลอด และต้องการที่จะเห็นอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงมากกว่านี้ แต่ก็ไม่สามารถขอกได้ว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ที่ระดับใด ต้องปล่อยให้ตลาดเป็นตัวกำหนด"

นางทัศนีย์กล่าวว่า การปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้คิดวงถึง 5.5% นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมีเสถียรภาพ และเงินเฟ้อชะลอตัวลง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเหลือ 7% ยังเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราในตลาดเงินเล็กน้อยถือว่าเหมาะสม

นางอัญญา ไวกวามดี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธปท. กล่าวว่า ภาคการเงินมีสัญญาณที่ไม่ดี และมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วง คือการขยายตัวของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ปี 2541 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ยังคงลดลงจาก 5.408 ล้านล้านบาท มาเป็น 5.380 ล้านล้านบาท เนื่องจากมีการคืนเงินกู้กิจการวิสาหกิจ(บีโอไอเอฟ) ก่อนข้างมาก โดยเงินกู้บีโอไอเอฟในเดือนธันวาคม ลดลง 45% ดุลให้สินเชื่อรวมของธนาคารปี 2541 ลดลง 9.8% จากที่มีอยู่ 5.95 ล้านล้านบาท ในปลายปี 2540 มาเป็น 5.30 ล้านล้านบาท แต่หากไม่รวมบีโอไอเอฟแล้ว สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2541 ยังคงขยายตัว 1.04% คิดเป็นยอดสินเชื่อรวม 4.61 ล้านล้านบาท

"ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวเลขหนึ่งที่ ธปท. มีความห่วงใย เศรษฐกิจจะฟื้นเมื่อไหร่ แต่ปัจจุบันตัวเลขสินเชื่อไม่มีสัญญาณที่ช่วยให้ ธปท. เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในขณะนี้"

นายบัณฑิต ชูราษฎร์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยโดยวงควรลดลงได้อีกเนื่องจากทางการต้องการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยกำลังพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก 0.5% โดยดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าชั้นดีประเภทมีระยะเวลา (เอ็นแอลเออาร์) จะลดจาก 10.5% เหลือ 10% ในกลางเดือนกุมภาพันธ์

ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากมีความเป็นไปได้ว่าจะลดลง

อีก โดยเฉพาะดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่สามารถปรับลดได้ อีก 1% จากค่าสุด 5.5% ในปัจจุบัน โดยจะทยอยปรับลดครั้งละ 0.5% เนื่องจากสภาพคล่องในระบบมีมากจนกลายเป็นต้นทุนที่ธนาคารต้องแบกรับไว้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทยคงจะหาวิธีกันอีกครั้งว่าจะปรับลดได้ช่วงไหน"

นายอรรถเดช พิษผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า การลดดอกเบี้ยของ ธปท. เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าทางการชึ้นนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าธนาคารพาณิชย์จะทยอยลดดอกเบี้ยลงอีกไม่มาก

ฝ่ายบริหารจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับลดไปอยู่ที่ 10.50% อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11-12% เนื่องจากสภาพคล่องเริ่มลดลง เนื่องจากจะมีการนำเงินที่ได้จากการประมูลสินทรัพย์ขององค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายใหญ่ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ต่างประเทศ แต่การที่ทางการปรับลดดอกเบี้ยมาตรฐานสะท้อนให้เห็นว่าทางการต้องการให้ธนาคารชึ้นนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ คาดว่าหลังจากที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับชำระหนี้แล้วแทนที่จะเก็บเข้าระบบ ก็จะมีการระบายออกมาแทนเพื่อดูแลให้ดอกเบี้ยต่ำ

"และคาดว่าหลังจากลดดอกเบี้ยเงินกู้ อาจทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในปีนี้จะลดลงต่ำสุดถึง 3.5% เพื่อคงส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้หลังจากลดดอกเบี้ยเงินกู้"

แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์เปิดเผยว่า สถาบันการเงินต่างประเทศดูใจมากกับการที่ ธปท. ลดดอกเบี้ยมาตรฐานครั้งเดียว 5-6% จนมีการโทรทักทามาสอบถามข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมาก และทำให้ค่าประกันความเสี่ยงในการซื้อขายเงินบาท(สวอปพรีเมียม)ในตลาดอ่าว แลกเปลี่ยนนอกประเทศ(ออฟชอร์)ปรับลดลง จากประเทศ 3 เดือนที่ 25-26 ดอลลาร์ เหลือ 18-20 ดอลลาร์

นายธราวิทย์ นิรมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการอภิปรายช่วงหนึ่งว่า ผลรวมในช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมา คนพยายามแก้ปัญหาอย่างรีบด่วนคิดแค่เรื่องเงินเพื่อที่สามารถควบคุมให้ลดลงได้มาก จากที่ขึ้นสูงถึง 10.6% เมื่อเดือนมิถุนายน 2540 ซึ่งในปี 2542 คาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงเหลือเพียง 2.5-3% เท่านั้น และภาวะของแพงจะไม่มีไปอีกนานรวมทั้งดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ที่ 11-13% จากต้นปี 2541 ที่อยู่ที่ 16-18% คนจะพยายามทำให้ดอกเบี้ยลดลงอีก

ทางด้านตลาดเงินตลาดทุนนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการอภิปรายครั้งนี้แต่อย่างใด ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ในวันเดียวกันนี้ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยโดยปิดที่ 36.75 บาทจากเดิม 36.85 บาท ในขณะที่ตลาดหุ้นลดลง 0.9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเนื่องจากนักลงทุนกังวลตัวเลขสำคัญที่ทาง ธปท. จะประกาศในช่วงสิ้นเดือน อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยคิสิกาน์เรดลง

จาก 12.5 เหลือเพียง 7% ทำให้หนักวิเคราะห์ค่าเงินบาทเชื่อว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์ในไทยควรลดอัตราดอกเบี้ยของตนลงเหลือเพียง 8-9%

เดอพีพีซึ่งอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์ของบริษัทยูนิเวนทุนหลักทรัพย์ไทย ชาญระ ระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด ถึงแม้จากการลงมตินั้นสามารถคาดผลได้ว่าจะออกมาในรูปแบบ พร้อมทั้งชี้ด้วยว่านโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่สาม การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและตลาดหุ้นโดยตรง แม้ว่าตลาดจะยังคงอ่อนไหวต่อไปเนื่องจากกระแสข่าวลือลดค่าเงินของจีนก็ตาม

นายประวิช รัตนเพียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการส่งออก ว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) แจ้งให้ทราบว่า ธสน. ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้สำหรับแพคเกจการค้า จากเดิมเรียกเก็บในอัตรา 12% ลงมาเหลือ 10% โดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้อนุมัติแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป